

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๕๗๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีความเหมาะสม และยืดหยุ่นคล่องตัวให้สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่ไม่ลดลงไปกว่าเดิม เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ตอบสนองการส่งเสริมการยกระดับความสามารถหน่วยงานของรัฐและขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Government Digital Transformation) ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่ โดยให้หน่วยงานของรัฐไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามความเหมาะสม พิจารณาใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติราชการ โดยอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนงานภาครัฐที่สำคัญเป็นรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Digital Services) อาจนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ติดขัด และสามารถติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการปฏิบัติงานภายในอิเล็กทรอนิกส์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ระบบการสื่อสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้มีผลใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ปัจจุบันได้เชื่อมโยงระบบข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้ว ดังนั้น หน่วยงานของรัฐควรต้องตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยและการเก็บรักษาของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งต้องบูรณาการร่วมกันในการจัดทำมาตรการควบคุมกำกับกรณีที่มีการแสวงประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการจำหน่ายยาเสพติดกันแพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้อำนาจของ

/เจ้าพนักงาน ...

เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นการใช้อำนาจพิเศษที่มีบทยกเว้นการใช้อำนาจทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา จึงควรป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้มีการรายงานการใช้อำนาจทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน และในการเสนอแต่งตั้งเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรต้องพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต และไม่มีประวัติมีวามองทางศีลธรรมและทางทุจริต

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จारी อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จारी อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th